



กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร ๐-๒๑๔๑-๒๗๕๗
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๙๖๗๖ www.rlpd.moj.go.th



ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

“จัดเทศกาลภาพยนตร์โทษประหารชีวิตในเอเชีย”

เนื่องในวันที่ ๑๐ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันยุติโทษประหารชีวิตสากล

.....

๑. หัวข้อข่าว

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์ลิโด สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดย พันตำรวจเอก ธีรศักดิ์ เศรษฐนันท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายสมชาย หอมลออ ประธานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นประธานในจัดกิจกรรมรณรงค์เทศกาลภาพยนตร์โทษประหารชีวิตในเอเชีย เนื่องในวันที่ ๑๐ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันยุติโทษประหารชีวิตสากล โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สื่อมวลชน ประชาชนผู้สนใจทั่วไป ประมาณ รอบละ ๑๕๐ คน รวม ๓๐๐ คน จัด ๒ รอบฉาย คือ ๑๘.๓๐ น. และ ๒๑.๓๐ น.

๒. สารของข่าว

การจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ เป็นการจัดเทศกาลภาพยนตร์โทษประหารชีวิตในเอเชีย สืบเนื่องจากกว่า ๑๔๐ ประเทศหรือ ๓ ใน ๔ ของประเทศทั่วโลก ได้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตทั้งทางกฎหมาย และทางปฏิบัติ ซึ่งที่ทั่วโลกรณรงค์และยกเลิก เพราะเห็นว่า การประหารชีวิตถือว่ามีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า จะยกเลิกหรือสนับสนุนให้คนกระทำความผิดไม่รับโทษ เพียงแต่เห็นว่าการประหารชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า สมเหตุสมผลและยังเป็นการลงโทษที่โหดร้าย ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสี่ยงต่อการประหารชีวิตคนบริสุทธิ์ อีกทั้งการประหารชีวิตไม่ได้เป็นแนวทางที่จะยับยั้งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นได้จริง ในสังคมให้มีความปลอดภัยหรือทำให้คนเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทำความผิดได้จริง จะยิ่งทำให้สังคมเกิดความเลวร้ายมากขึ้น เพราะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบและช่างน้ำหนักว่าแม้จะตัดสินโทษร้ายแรงแต่ก็คุ้มค่าต่อสิ่งที่ตนกระทำ ที่ต้องหาหนทางอื่นมาแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

ประเทศไทยก็เป็น ๑ ใน ๕๘ ประเทศ ที่ยังคงใช้โทษประหารชีวิตอยู่ ดังนั้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จึงได้จัดรณรงค์ “เทศกาลภาพยนตร์โทษประหารชีวิตในเอเชีย” ขึ้น เนื่องในวันที่ ๑๐ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันยุติโทษประหารชีวิตสากล เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนัก และเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งฉายภาพยนตร์สารคดี เรื่อง Give up tomorrow พร้อมทั้งเปิดเวทีเพื่อพูดคุยถึงเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์ ระหว่าง นายมาร์ตี้ ไซจูโค ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ และนาย คีโรตม์ คล้ามไพบูลย์ เพื่อเป็นการยกระดับงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ก้าวหน้าทัดเทียมนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาทางด้านสิทธิมนุษยชนให้มีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ ต่อไป

รูปภาพกิจกรรม

